
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar 2018-2022 

2. fundur, 7. maí 2019, haldinn á Hótel KEA Hafnarstræti 91, Akureyri. 

 

Mættir nefndarmenn: 

Grýtubakkahreppur:   Þröstur Friðfinnsson,  Margrét Melstað. 

Svalbarðsstrandarhreppur:   Björg Erlingsdóttir. 

Eyjafjarðarsveit: Jón Stefánsson,  Ásta Arnbjörg Pétursdóttir.  

Akureyri:  Tryggvi Már Ingvarsson, Halla Björk Reynisdóttir.  

Hörgársveit: Snorri Finnlaugsson,  Jón Þór Benediktsson.  

Dalvíkurbyggð:  Börkur Ottósson. 

Fjallabyggð:  Gunnar Ingi Birgisson.  

 

Nefndarmenn sem boðuðu forföll: 

Sigríður Guðrún Hauksdóttir, Fjallabyggð. 

Haukur Gunnarsson, Dalvíkurbyggð. 

Gestur Jensson, Svalbarðsstrandarhreppur. 

 Aðrir mættir: 

Vigfús Björnsson, Eyjafjarðarsveit,  

Ármann V Sigurðsson, Fjallabyggð 

Sigmundur Ófeigsson, AFE 

Árni Ólafsson, Teiknistofa arkitekta. 

 

Formaður svæðisskipulagsnefndar, Þröstur Friðfinnsson, setti fund kl. 14.00 

Dagskrá: 

 

 
1. Breyting Svæðisskipulags, skipulagstillaga. 

 

Árni Ólafsson kynnti drög að breytingu á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024 breytingu vegna 

flutningslína raforku.  

 



Árni fór yfir tillögur starfshópsins: 

Lið 2.1, lið 2.2.1, lið 2.2.2 og skýringarmynd 2.3 (sjá Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 vegna 

flutningslína raforku-drög) 

 

Fundurinn leggur til að setja inn í lið 2.2.2  eftirfarandi: 

„Stefnt skal að því að Rangárvallarlína 1 (Byggðalína) verði lögð í jörðu eftir því sem aðstæður og 

tæknilegar forsendur leyfa.“  

 

Samþykkt samhljóða af fundarmönnum að leggja Svæðisskipulagstillöguna fram til kynningar. 

 

Umhverfisskýrslan fer með til kynningar, Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 breyting vegna 

flutningslína raforku-umhverfisskýrsla –drög. 

 

2. Uppgjör nefndarinnar 2018, fjárhagsáætlun 2019. 
 
Uppgjör nefndarinnar 2018 

 
 
Farið yfir og kynnt fyrir fundarmönnum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fjárhagsáætlun fyrir 2019 
 

 
 
Fjárhagsáætlun 2019 samþykkt samhljóða. 
 
 

3. Breyting á aðalskipulagi Hörgársveitar, skipulagstillaga, Glæsibær. 
 

Aðalskipulag Hörgársveitar kynnt.  

Umsögn – Þröstur bar upp eftirfarandi: 

Svæðisskipulagsnefnd hvetur sveitarstjórn til að gæta samræmis við Svæðisskipulag Eyjafjarðar og 

landsskipulagsstefnu um þróun byggðar og myndun þéttbýlis.  Það mætti t.d. gera með því að 

minnka umfang og tryggja að fjöldi húsa verði ekki það mikill að til komi krafa um að svæðið verði 

skilgreint sem þéttbýli.  Eðlilegt væri því að miða við neðri mörk í bókun sveitarstjórnar frá 15. mars 

2018. 

Samþykkt samhljóða. 

 

 

4. Breyting á aðalskipulagi Grýtubakkahrepps, skipulagslýsing. 
 



Aðalskipulag Grýtubakkahrepps kynnt. 

 

Svæðisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna. 

 

 

5. Erindi frá Akureyri, Haf- og strandsvæðaskipulag fyrir Eyjafjörð 
 

Erindi frá Akureyri kom til Svæðisskipulagsnefndar um að beyta sér að því að vinna vegna skipulags 

fyrir haf og strandsvæði fyrir Eyjafjörð verði komið í gang. Óskað eftir því að erindi verði sent verði 

til ríkisins fyrir hönd Eyjafjarðar að þessi vinna fari í gang sem fyrst. Samþykkt samhljóða. 

 

 

  
6. Önnur mál 

 

 

Formaður Svæðisskipulagsnefndar, Þröstur leggur til að framvegis verði fundirnir haldnir á Hótel Kea 

þar sem fundarsalur AFE er frekar lítill. Samþykkt af fundinum. 

 

Sigmundur Ófeigsson spurði eftir áhuga fundarmanna á því að geta tekið á móti gagnaveri á 

svæðinu, ef svo yrði þyrfti mikil undirbúningsvinna að fara í gang. 

 

Samþykkt að fundarstjóri og ritari klári fundargerð og sendi hana á fundarmenn. 

 

Fleira ekki fært til bókar 

 

Fundargerð ritaði Margrét Melstað, Fundi slitið kl. 15:23 


